

Số: 346 /BC-UBND

Đông Hà, ngày 01 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023; theo Quy chế làm việc, UBND thành phố báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Về triển khai thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố

Năm 2023 được xác định là năm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Kế hoạch hành động 5 năm 2021-2026. Mặc dù tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức do những biến động phức tạp, khó lường của tình hình chính trị thế giới và tác động nghiêm trọng của thời kỳ “hậu Covid 19” ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân, song quán triệt phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”; trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Kết luận số 372-KL/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2023); Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 và Quyết định số 195 /QĐ-UBND ngày 07/02/2023 ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh, Kết luận số 18-KL/TU ngày 16/12/2022 của Thành ủy, Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố; UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2023 và thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị.

UBND kịp thời ban hành Chương trình công tác năm 2023¹ và Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch kinh tế xã hội của UBND tỉnh, Kết luận số 18-KL/TU ngày 16/12/2022 của BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII và Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát

¹ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND thành phố về ban hành Chương trình công tác năm 2023

triển kinh tế xã hội năm 2023² với 08 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, bao quát tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị để thực hiện. Đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng chương trình công tác cụ thể của từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ động và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; các Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Tập trung chỉ đạo rà soát, phát hiện các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh để kịp thời có giải pháp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ, nhất là đối với các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Tổ chức các phiên làm việc với các cơ quan, đơn vị để xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo UBND thành phố

2.1. Xây dựng và giữ mối quan hệ với tỉnh; thực hiện quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND và quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND thành phố luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Sở ban ngành cấp tỉnh. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ động làm việc với lãnh đạo tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị và giải quyết các vấn đề cụ thể từ thực tiễn, đặc biệt là đề xuất UBND tỉnh kết thúc Hạng mục lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất thuộc Dự án đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất thành phố Đông Hà³; tích cực phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh để trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045 tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 15/6/2023⁴; chủ động làm việc với các sở, ngành cấp tỉnh; các Bộ ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đề

² Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND thành phố về thực hiện Kế hoạch kinh tế xã hội của UBND tỉnh, Kết luận số 18-KL/TU ngày 16/12/2022 của BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII và Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023

³ Sau khi có chủ trương của tỉnh, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị và UBND các phường thông tin rộng rãi đến người dân và triển khai thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

⁴ Hiện nay, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức công khai đồ án và đẩy nhanh việc triển khai điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường.

xuất Dự án Phát triển đô thị ven biên miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, sử dụng vốn vay AFD; dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 17 ngày 19/5/2023; UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo khả thi của dự án tại Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 27/10/2023. Ngày 01/12/2023, Bộ Tài chính (đại diện cho Chính phủ) sẽ tổ chức đàm phán thỏa ước vay với nhà tài trợ để làm cơ sở cho việc ký kết hiệp định vay vốn để thực hiện dự án. Ngoài ra, lãnh đạo UBND thành phố cũng đã tham dự đầy đủ các cuộc họp do UBND tỉnh và các Sở ban ngành cấp tỉnh tổ chức và tham gia góp ý các văn bản của UBND tỉnh và các Sở ban ngành cấp tỉnh.

UBND thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Thành ủy; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thông tin đầy đủ, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Những nội dung quan trọng, báo cáo đề xuất xin chủ trương của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy để có cơ sở triển khai thực hiện.

Giữ mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với Thường trực HĐND thành phố, kịp thời trình HĐND thành phố ban hành các Nghị quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đồng thời, chấp hành tốt giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố trong tổ chức chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo báo cáo giải trình đầy đủ kiến nghị của cử tri; tổ chức kiểm tra và chỉ đạo thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát của HĐND thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thành phố trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND; phối hợp chuẩn bị, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri và giải trình làm rõ những nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý của mình. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình các kỳ họp HĐND thành phố; kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN và tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, phát huy tốt vai trò của người dân và các cơ quan trong công tác giám sát, phản biện xã hội đối với chính quyền; chuẩn bị tốt các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo ý kiến của cơ quan Thường trực UBMTTQVN thành phố. Tích cực phối hợp tốt với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong công tác xét xử, phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

2.2. Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2023 của UBND thành phố

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tiếp tục theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy. Đẩy mạnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành thông suốt, liên tục và toàn diện. Tăng cường kiểm tra thực tế địa bàn, chỉ đạo giải

quyết, xử lý những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở; ưu tiên bố trí nhiều phiên làm việc với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ theo Kết luận của Thành ủy, Nghị quyết HĐND thành phố đề ra. UBND thành phố duy trì các phiên họp thường kỳ; nội dung, trình tự, công tác chuẩn bị đảm bảo yêu cầu. Hầu hết các phiên họp của UBND, nhất là về nội dung kinh tế - xã hội đều được mở rộng thành phần mời dự và tham gia góp ý gồm: Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường... Ngoài ra, còn mời thêm một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn như Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đông Hà, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ, Chi cục Thống kê; Trạm chăn nuôi thú y thành phố; Chi cục kiểm lâm thành phố... Công tác điều hành thảo luận tại các phiên họp được thực hiện có trọng tâm, sát thực tế, từ đó chất lượng các phiên họp không ngừng tăng lên.

Ngoài các phiên họp thường kỳ, UBND thành phố đã tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề để triển khai ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các cuộc họp, hội nghị đều có thông báo kết luận để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND thành phố luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND thành phố. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và các Ủy viên UBND thành phố luôn đổi mới, sáng tạo trong quản lý, điều hành; đặc biệt là có sự phối hợp trong xử lý công việc nên chất lượng, hiệu quả công tác không ngừng tăng lên. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì nhiều cuộc họp chuyên đề xử lý, giải quyết những nội dung bức xúc như trật tự đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng cơ bản. Duy trì thường xuyên họp giao ban đầu tuần để trao đổi, thảo luận về tiến độ thực hiện công việc và xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị và triển khai các công việc theo chương trình công tác. Sau các phiên họp, hội nghị đã ban hành thông báo kết luận giao nhiệm vụ cho các ngành, các phường triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Tổ chức tiếp công dân và tham gia tiếp công dân với tinh thần đúng quy định, tập trung giải quyết đơn thư của công dân.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức chấp hành sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường căn cứ Kế hoạch hành động và Chương trình công tác năm 2023 của UBND thành phố để xây dựng chương trình công tác của từng đơn vị trình UBND thành phố phê duyệt triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung công việc còn tồn đọng, chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị hàng tháng, hàng quý để kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời phê bình, nhắc nhở đối với các đơn vị

chậm trễ trong việc triển khai thực hiện. Qua theo dõi, tất cả nội dung công việc theo Kế hoạch hành động và Chương trình công tác năm 2023 được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đến cuối năm 2023 cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch. Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, UBND thành phố đã tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Thực hiện tốt công tác ban hành văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn. Tính đến ngày 25/11/2023, UBND thành phố đã ban hành 04 chỉ thị, 335 báo cáo, 184 thông báo, 191 tờ trình, 2.337 quyết định và 2.716 công văn. Sau ban hành các văn bản, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện... Tiếp nhận và xử lý 8.400 văn bản đến; việc xử lý văn bản đến được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2023

Năm 2023 được xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Kế hoạch hành động 5 năm 2021-2026. Thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới; những điều chỉnh chính sách để ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát; hậu quả nặng nề do đại dịch Covid-19 để lại; thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng đã tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trước tình hình đó, quán triệt phương châm "*Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, huy động các nguồn lực đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại II*", Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo quyết liệt của Thành ủy, sự giám sát hiệu quả của HĐND thành phố; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các phường triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, đến nay, các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra tại Kết luận số 18-KL/TU ngày 16/12/2022 của Thành ủy, Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố và Chương trình công tác năm 2023 cơ bản thực hiện đảm bảo theo yêu cầu. Theo số liệu rà soát, có 08/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch⁵; 05/13 chưa đạt so với kế hoạch đề ra⁶.

⁵ Các chỉ tiêu: giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới, tạo việc làm mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo, tuyển phó văn minh đô thị, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo cân nặng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ số hộ dân tham gia nộp phí rác thải; tỷ lệ rác thải rắn được thu gom.

⁶ Các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn; tổng thu ngân sách trên địa bàn; tổng chi ngân sách địa phương.

UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, để thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp; chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Công tác điều hành ngân sách thành phố được thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách và các văn bản liên quan; đảm bảo cho hoạt động của bộ máy cũng như đầu tư phát triển, phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ của thành phố. Các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách được thực hiện quyết liệt. Công tác kêu gọi, huy động nguồn lực đầu tư được đẩy mạnh và có nhiều kết quả. Đã chủ động đề xuất UBND tỉnh kết thúc Hạng mục lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất thuộc Dự án đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất thành phố Đông Hà. Sau khi có chủ trương của tỉnh, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị và UBND các phường thông tin rộng rãi đến người dân và triển khai thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Tích cực phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh để trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045 tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 15/6/2023. Hiện nay, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức công khai đồ án và đẩy nhanh việc triển khai điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường. Chủ động làm việc với các sở, ngành cấp tỉnh; các Bộ ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đề xuất Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, sử dụng vốn vay AFD; dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 17 ngày 19/5/2023; UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo khả thi của dự án tại Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 27/10/2023. Dự kiến ngày 01/12/2023, Bộ Tài chính (đại diện cho Chính phủ) sẽ tổ chức đàm phán thỏa ước vay với nhà tài trợ để làm cơ sở cho việc ký kết hiệp định vay vốn để thực hiện dự án.

Tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: đường tránh phía Đông thành phố; đường nối cầu Dây Văng sông Hiếu, đường nối Trung tâm thành phố đến đường ven biển và cầu Thạch Hãn 1, đường Lê Thánh Tông và các công trình tạo quỹ đất phục vụ tái định cư, giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất.

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; đã tập trung chỉ đạo các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện chính trị nổi bật của quê hương, đất nước; tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng xuân Quý Mão năm 2023; kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Lễ Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023); triển khai các hoạt động kỷ niệm 50

năm sự kiện lãnh tụ Cuba - Fidel Castro tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (9/1973 - 9/2023) và tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (29/10/1923 - 29/10/2023) theo chỉ đạo của tỉnh. Thực hiện tốt công tác trang trí Tết Quý Mão 2023; tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030⁷; Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới đến năm 2025; Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; tích cực triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 4 và lớp 8; tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. An sinh xã hội, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, công tác trẻ em, bình đẳng giới được tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số. Triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng các hạng mục dự án Hạ tầng thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, bước đầu đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố. Tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng các ứng dụng công nghệ số cho các Tổ công nghệ số cộng đồng phường, khu phố và tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ công chức thuộc UBND thành phố⁸.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được chú trọng và giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt phá được nhiều vụ án ma túy lớn. Đặc biệt đã thực hiện hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

5. Đánh giá chung

5.1. Thuận lợi

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao, UBND thành phố tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; bám sát mục

⁷ Đề án số 1430/ĐA-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố về phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2609/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND thành phố Đông Hà về thực hiện Đề án phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030.

⁸ Kết quả, tiến hành tập huấn cho 9 tổ Công nghệ số cộng đồng phường và 62 Tổ CNSCĐ khu phố, với gần 500 thành viên tham gia tập huấn trực tuyến tại 9 điểm cầu 9 phường

tiêu, nhiệm vụ đề ra, phân tích đánh giá đúng thuận lợi, khó khăn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế của thành phố. Kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố. Trong chỉ đạo, điều hành xác định đúng trọng tâm và tổ chức thực hiện quyết liệt; quá trình chỉ đạo điều hành linh hoạt và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh nghiệm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023. Tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức đối với công việc được giao tiếp tục được nâng lên, ý thức phục vụ nhân dân từng bước được cải thiện; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tốt hơn; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố. Mọi quan hệ phối hợp công tác giữa UBND thành phố với Thường trực HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể được duy trì chặt chẽ và ngày càng có hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong thực hiện Quy chế cũng như trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thực hiện khá nghiêm túc; cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý, điều hành khá chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả.

5.2. Khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2023 vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như:

- Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế, lãi suất ngân hàng tuy đã giảm nhưng vẫn còn khá cao đã gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Một số doanh nghiệp gia công, chế biến xuất khẩu, doanh nghiệp ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, đơn đặt hàng giảm, hoạt động cầm chừng hoặc giảm quy mô.

- Nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài trong vụ nuôi tôm đã làm dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, sản lượng tôm giảm mạnh, gây thiệt hại lớn cho người nuôi tôm; ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp (tăng trưởng -1,07%).

- Hiện nay, thị trường bất động sản trong tỉnh, cả nước nói chung và tại thành phố Đông Hà nói riêng tiếp tục khó khăn. Do đó, công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, mặc dù đưa vào đấu giá nhiều khu đất, đa dạng về quy mô, diện tích, giá khởi điểm được điều chỉnh phù hợp, tuy nhiên, vẫn ít khách hàng tham gia đấu giá. Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Mặc dù đã quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt song công tác giải phóng mặt bằng một số công trình vẫn còn chậm; quá trình thực hiện gặp một số vướng mắc như tranh chấp đất đai; phân chia di sản thừa kế; sự sai sót trong lịch sử quản lý đất đai để lại; sự thay đổi về chính sách có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... đã làm kéo dài tiến độ thực hiện các công trình. Công tác xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tại một số công trình vẫn còn chậm; Công tác đo đạc, quy chủ sử dụng đất, lập hồ sơ thu hồi đất còn sai sót, chất lượng chưa cao.

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn còn thiếu quyết liệt; công tác quản lý địa bàn, quản lý đất đai của UBND một số phường vẫn còn hạn chế, nhất là đất nghĩa trang, đất lâm nghiệp, đất chưa sử dụng; tình trạng xây dựng không phép, sai phép, vi phạm trật tự đô thị vẫn còn diễn ra.

- Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của thành phố đạt thấp hiện chỉ có 8/32 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 25%, mặc dù đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

- Tình hình đơn thư của công dân có tính chất ngày càng phức tạp hơn. Các vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội ngày càng tinh vi, nguy hiểm và manh động; tình hình phạm pháp, trộm cắp, tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

5.3 Nguyên nhân

5.3.1. Về khách quan

- Tình hình an ninh, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường gây ra những thách thức lớn đối với kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực, bất lợi đến hoạt động thương mại, tín dụng, đầu tư tăng trưởng kinh tế của đất nước, của tỉnh Quảng Trị. Hoạt động kinh tế của thành phố vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19; các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp. Trình độ quản lý, tư duy kinh tế của nhiều chủ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh chưa theo kịp với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; chưa năng động trong việc tìm kiếm thị trường, khả năng chống chịu, thích ứng với tác động bên ngoài ... Trong bối cảnh đó, chính sách thắt chặt tín dụng càng gây khó khăn nhiều cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có năng lực tài chính yếu, làm kéo dài tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045 chậm được phê duyệt nên ảnh hưởng đến công tác thẩm định Đề án phân loại đô thị Đông Hà đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Trị, cũng như điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn thành phố. Khối lượng GPMB giai đoạn này quá lớn, tăng đột biến so với nhiều năm trước; cơ chế, chính sách về GPMB chưa đồng bộ, quy trình về GPMB còn quá phức tạp; một bộ phận người dân vẫn chưa chấp hành tốt chính sách GPMB.

- Tại một số phường phạm vi địa bàn kiểm tra, xử lý rộng, lực lượng mỏng, phương tiện khó khăn ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đô thị.

- Số lượng học sinh trên địa bàn ngày càng tăng dẫn đến số phòng học của các trường còn thiếu; việc sáp nhập trường dẫn đến khó khăn trong việc kiểm định về chất lượng. Mặt khác, hiện nay công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành với các tiêu chí cao hơn so với tiêu chí cũ nên nhiều trường không đảm bảo để được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia.

5.3.2. Về chủ quan

- Tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự chủ động rà soát những khó khăn, bất cập để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

- Trong công tác quản lý điều hành của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND một số phường có biểu hiện né tránh, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; chưa làm tốt phân công, giao việc và kiểm tra tiến độ giải quyết công việc của cán bộ công chức dưới quyền.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2023, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tập thể lãnh đạo UBND thành phố xác định phương châm "*Đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội*".

Trước dự báo về bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn đan xen, để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra, UBND thành phố định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2023 như sau:

1. Căn cứ Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác toàn khóa số 04-CTr/TU ngày 11/9/2020 của BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII, Trên cơ sở các Kết luận của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024, cụ thể hóa bằng Kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể đảm bảo sát đúng thực tế, đồng thời đề ra các giải pháp tích cực, xác định thời gian hoàn thành để thực hiện. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra cơ sở, làm việc với các cơ quan, đơn vị, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn giảm thiểu tối đa công việc, nhiệm vụ chậm trễ, tồn đọng.

2. Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra, rà soát, triển khai thực hiện các giải pháp đối với các chỉ tiêu dự báo khó đạt.

- Tăng cường công tác quảng bá, xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu

tư xây dựng các chợ và trung tâm thương mại; đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển các loại hình tổ chức thương mại chất lượng cao; huy động nguồn vốn để xây dựng mới các chợ trong quy hoạch, nâng cấp các chợ khu vực và chợ phường; rà soát bố trí quỹ đất tại các khu vực trung tâm nội thị, các khu đô thị mới, vùng ven đô đảm bảo điều kiện phát triển thương mại dịch vụ theo quy hoạch được phê duyệt.

- Huy động mọi nguồn lực, tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với xây dựng đô thị thông minh, cập nhật lại đề án phân loại đô thị loại II, đề ngay sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì thành phố sẽ trình đề án phân loại đô thị loại II, phân đấu thành phố sẽ được công nhận là đô thị loại II trong năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố từ nguồn vốn vay AFD.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách và huy động nguồn lực; điều hành sử dụng hiệu quả, đảm bảo cân đối ngân sách; rà soát, khai thác nguồn thu mới gắn với nuôi dưỡng nguồn thu; triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất.

- Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành Đề án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường theo Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 đã được phê duyệt. Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án, chỉnh trang đô thị và phục vụ công tác kêu gọi đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai và môi trường; ưu tiên tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước, thực hiện quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2401/KH-UBND ngày 26/11/2022 về việc Chuyển đổi số thành phố Đông Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng đô thị văn minh.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục ở các cấp học; chú trọng giáo dục toàn diện và công tác bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành, theo dõi, giám sát thực hiện chính sách y tế. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân; nâng cao hiệu quả

giải quyết đơn thư của công dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính gắn với Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2026; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính.

- Tiếp tục củng cố xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tăng cường công tác, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và mỹ quan đô thị, đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

3. Các thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND phường tích cực, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm về chất lượng, hiệu quả và tiến độ... Chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị, địa phương mình. Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

4. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao, đặc biệt là đối với các lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề trong giải ngân đầu tư công, việc thực hiện các công trình trọng điểm, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các phường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy chế làm việc của UBND thành phố; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố và các nội dung đã đề ra trong Chương trình hành động của Thành ủy và Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố theo Quy chế nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để cùng chung sức, chung lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2023. Phát động sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là các điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ công chức sáng tạo, tận tụy. Tập trung xây dựng và phát huy hiệu quả thực chất các mô hình tự quản, tự nguyện về vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Năm 2024, tập thể UBND thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình

mới; tiếp tục giữ vững sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên UBND thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 -2026 của thành phố.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố./.

Nơi nhận:

- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành;
- CVP, PCVP, CVVP;
- Lưu: VT. *VT*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Trung